

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๓๖๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด และขอความอนุเคราะห์
สถานที่เพื่อใช้ปฏิบัติงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๒๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ นร ๑๔๑๒/๑๘๒๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำจังหวัดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
แต่งตั้งต่อไป ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เพิ่มปลัดจังหวัด ในองค์ประกอบคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด
และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สั่งการ
ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหาสถานที่ให้กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเพื่อมิให้คำสั่งมีความซ้ำซ้อน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้คำสั่งคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำจังหวัดที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งว่า ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ได้เห็นชอบและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด และคำสั่งเพิ่มเติม
องค์ประกอบคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด
และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัด
ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด
และคำสั่งเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

๒. จัดหาสถานที่ให้กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดในการปฏิบัติงาน

๓. ใช้คำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทางเว็บไซต์ของ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐ มท ๕๐๔๓๔

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย